



สัปดาห์สาม

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3146

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ปี B

พระวาจา (มก.16:15-20)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

คำขวัญวันอาทิตย์ 2024



เวลานั้น พระเยซูเจ้า ทรงปรากฏองค์แก่พวกสาวกทั้งสิบเอ็ด แล้วตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดี ให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าตีเมียพิฆาก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะ ปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย”

เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้า ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวา บรรดา ศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขา และทรงรับรอง คำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา

หลาน

สร้างอุทิศแด่

มารีอา เกลียว แซ่ไหว

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”
A heart that transforms “wolves”
into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

หัวข้อ

พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับเบื้องขวาพระบิดา

ธรรมล้ำลึก

พระคริสตเจ้าทรงอำนาจทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน

ท่าที่

การฟังพระวาจาของพระเจ้า

การดำเนินชีวิต

เราจะอุทิศตนประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าอย่างซื่อสัตย์และกล้าหาญ

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - กจ 1:1-11

ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ ทรงกล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงกำชับเขาให้คอยรับพระจิตเจ้า

บทอ่านที่สอง : - อฟ 1:17-23

นักบุญเปาโลสื่อสารให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับทุกสิ่งที่มีชีวิต การประทับเบื้องขวาพระบิดาในสวรรค์ และอำนาจของพระองค์เหนือทุกสิ่งทั้งในภพนี้และภพหน้า

พระวรสาร : - มก 16:15-20

ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ เพื่อประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้ออกไปทั่วโลก และประกาศข่าวดีให้แก่ทุกคน



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณดวงแข - คุณนภศมน	คุณมาลี	คุณมณีบุษ
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพรทิพย์ - คุณภาวนา	คุณวิชุดา	คุณพงษ์ทิพย์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	สัตบุรุษ	คุณสุภาพร - คุณภานพ	คุณดวงฤดี	คุณวิจิตรรา



เรื่องใหม่

บางคนชอบเรื่องราวเสร็จสำเร็จ มีจุดเริ่ม...และจุดจบชัดเจน

เมื่อเดินถึงหน้าสุดท้าย ทุกสิ่งดูจบบริบูรณ์

ไม่มีคำถาม หรือข้อกังขาใดหลงเหลืออยู่

อีกบางคนชอบเรื่องราวชวนค้าง มีจุดเริ่ม...แต่ไม่มีจุดจบ

...เมื่อหน้าสุดท้ายถูกปิดลง คำถามมากมายได้ถูกเปิดขึ้น

มีหลายสิ่งถูกทิ้งไว้ให้คิดคำนึงและคาดเดา

เรื่องราวการเสด็จสู่สวรรคตของพระเยซูเป็นไปในสองรูปแบบ

...เป็นเรื่องราวเสร็จสำเร็จ มีจุดเริ่มและจุดจบ

แต่...ก็อาจเป็นเรื่องราวชวนค้าง ที่จุดจบกลับเป็นจุดเริ่มของสิ่งใหม่

การเสด็จสู่สวรรคตเป็นบทสรุปสุดท้ายแห่งพันธกิจของพระองค์

...เป็นเหตุการณ์สุดท้ายบนเส้นทางชีวิต...กลับบ้าน...คืนสู่พระบิดา

แต่...ยังคงเป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดศักราชใหม่

...พระเยซูจะไม่ก้าวเดินไปกับพวกเขาบนท้องถนนของปาเลสไตน์

...รักษาคนป่วย และประกาศพระอาณาจักรเหมือนอย่างเคย

กาลเวลานั้นได้จบสิ้นลง

แต่อนิจจา!...กาลเวลาใหม่ได้เริ่มขึ้น

ชาวกาลิลีเอีย ท่านทั้งหลายยืนแครงมองฟ้าอยู่ทำไม

แท้จริงแล้ว...เรื่องราวยังไม่จบ...ฉากสุดท้ายยังมีถูกปิด

คำสุดท้ายของมาระโกได้ประกาศการเริ่มของชีวิตฉากใหม่

...ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง

...เรื่องราวของพระเยซูที่จากไป พลิกผันเป็นเรื่องใหม่ของสาวก

ที่ได้เริ่ม...และดำเนินต่อไปในทุกวันวารแห่งชีวิตของเธอและฉัน ๒๗

น. สวารจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การเสด็จสู่สวรรค์ การฉลองแห่งความหวัง

วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ดังเรื่องราวที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ “เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับ ณ เบื้องขวา” เราฉลองการรู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปไหน พระองค์ทรงช่วยเราให้ไปด้วย

นี่ล อาร์มัสตรอง เป็นมนุษย์คนแรกที่เดินบนดวงจันทร์ เขากล่าวว่า “ก้าวเล็ก ๆ ก้าวหนึ่ง ของชายคนหนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติ” แม้ว่าก้าวนั้นอยู่นอกยานอวกาศ เป็นก้าวเล็กสำหรับเขา มันมีความสำคัญนามหัตถ์จรรยมากสำหรับมนุษยชาติ นี่ล อาร์มัสตรองเดินบนดวงจันทร์ได้ หมายความว่าคนอื่นก็สามารถไปเดินบนดวงจันทร์ได้

อัศจรรย์ใจเหมือนนี่ล อาร์มัสตรอง การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าก็มีความสำคัญแท้จริงสำหรับมนุษยชาติและสิ่งสร้าง โดยอาศัยความผิดของอาดัมและเอวา มนุษย์ทุกคนถูกแยกจากพระเจ้า แต่โดยอาศัยชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชำระบาป และช่วยเราให้กลับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยผ่านทางพระองค์ โดยอาศัยการเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงช่วยให้คนบาปอย่างเราเข้าสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า เหมือนนี่ล อาร์มัสตรองได้เอาชนะข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งยอมให้มนุษย์เดินบนดวงจันทร์ ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงชนะความตาย ยอมให้เราบรรลุสวรรค์ได้

แต่นี้มิใช่การเดินทางง่าย ๆ เหมือนดังนี่ล อาร์มัสตรอง ได้ไปดวงจันทร์ต้องผ่านการฝึกฝน ดังนั้นเราจำเป็นต้องรับการฝึกฝนให้เป็นแบบศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องเป็นเหมือนพระองค์ทีละเล็กทีละน้อย ก็สามารถเข้าพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ ไม่มีทางที่เราจะทำได้ด้วยตัวเราเอง แต่เรามีได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว พระเยซูเจ้าเสด็จล่วงหน้าเรา เพื่อแสดงหนทางแก่เรา และทรงส่งพระจิตเจ้าให้เป็นผู้ช่วยเหลือและผู้แนะนำของเรา

พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา ก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ในพระวรสารวันนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” เราเป็นสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงหนทางแก่เราแล้ว ให้เราติดตามพระองค์ด้วยความปิติยินดีและการขอบพระคุณ



การสมโภชการเสด็จสู่สวรรคตเตือนใจเราถึงความยินดีที่พระเยซูเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาเจ้า อีกทั้งเตือนใจเราว่า พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่กับเราในพระศาสนจักร พระองค์ประทับอยู่ในตัวผู้แทนของพระองค์ในพระศาสนจักร ในศีลมหาสนิท ในพระวาจาของพระเจ้า และในกลุ่มคริสตชน เป็นการปรากฏพระองค์ในมิติของความเชื่อขณะที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคต และความเชื่อได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า พระองค์ยังประทับอยู่ที่นี้กับเรา

เป็นความปรารถนาสุดท้ายของพระเยซูเจ้าก่อนจะจากบรรดาศิษย์สู่สวรรคต พระองค์ทรงต้องการให้เราประกาศพระวรสารแก่ทุกคนในโลก สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับเจตจำนงสุดท้ายที่ทรงต้องการจากศิษย์ของพระองค์ เราได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสารแล้ว ดังนั้น เราจึงต้องนำข่าวดีนี้ไปสู่อื่น ความเชื่อที่เรามีมิใช่สมบัติส่วนบุคคลที่ต้องเก็บรักษาไว้กับตนเอง แต่จะต้องแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยชีวิตของเรา

พระเยซูเจ้าได้เสด็จสู่สวรรคตอย่างรุ่งโรจน์เป็นความหวังสำหรับเราว่า สักวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เช่นเดียวกัน หากเราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ ในอีกด้านหนึ่ง สวรรคตคือที่ประทับของพระเจ้า ดังนั้น เราจึงต้องอุทิศตัวเราเองเพื่อทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ที่พระเจ้าประทับอยู่ สวรรคตบังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ ในความรักต่อกัน ในการให้อภัยความผิดของกันและกัน ในการรับใช้ซึ่งกันและกัน และในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะ และหมู่บ้านของเรา



1. ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยการทำหน้าที่คริสตชนอย่างดี
2. ข้าพเจ้าจะตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในความรัก การให้อภัย และการรับใช้ซึ่งกันและกัน
3. ข้าพเจ้าจะนำข้อคิดที่ได้จากพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน



ชีวิตไม่ใช่แค่การรอให้เขาอุปถัมภ์ไป
แต่คือการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันท่ามกลางสายลม

วันางดำ

ที่มา... นิทานสืาว

วัวตัวหนึ่งมีสีขาวยังตัว แต่มีสีดำติดอยู่ตรงปลายหางชนิดหนึ่ง ควบอีกตัวมีสีดำทั้งตัว ทั้งวัวและควบสองตัวนี้ต่างก็อยู่ในคอกเดียวกันและเป็นเพื่อนรักกันมานาน

วันหนึ่งควบพูดกับวัวว่า “นี่วัวดำ ฉันมีเรื่องอยากบอกเธอมานานแล้วละ แต่กลัวเธอจะว่าเอา” วัวบอกควบว่า “มีอะไรหรือควบ เราเป็นเพื่อนกันนะ เพราะฉะนั้นพูดมาได้เลยจ้ะ”

ควบจึงโล่งใจ และพูดขึ้นว่า “นี่แน่ะวัว ตัวเธอนะมีสีขาวยาวมากจริง ๆ นะ สวยกว่าวัวทุกตัวที่ฉันเคยเห็นเลยละ เสียอยู่น้อยหนึ่งเท่านั้นเอง” “อะไรหรือ” วัวถาม “ก็ปลายหางของเธอจะดำปี๋เลยดูแล้วไม่สวย เธอไม่น่าจะมีสีดำตรงนั้นเลยนะ” วัวบอกควบว่า “ก็จะให้ทำอย่างไรละจะควบ สีดำตรงนั้นมันติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่นา” “ก็นั่นนะสิ ไม้รู้จะมีมาทำไมนะ ทำให้เธอเป็นวัวที่มีตำหนิ ไม่สวยเลยละ” ควบยังแสดงความคิดเห็นต่อ ส่วนวัวไม่ได้พูดอะไรอีก มันก็ลงเล็มหญ้า

หลังจากวันนั้น ควบก็ยกเอาเรื่องปลายหางสีดำของวัวขึ้นมาพูดทุกวัน “สีดำตรงปลายหางเธอนี้ไม่สวยเลยนะ” “ดูก็ที ๆ ก็เหมือนมีรอยตำหนิละ” “ถ้าเธอไม่มีรอยดำตรงปลายหาง เธอต้องสวยกว่านี้แน่” “สีดำนั้นดำมากเลยนะ เธอไม่น่าจะมีมันเลยละ” ในที่สุดวัวก็ทนไม่ไหว พูดกับควบว่า “พอที่ทำไมเธอต้องมามองแต่จุดดำของฉัน ไม่สังเกตบ้างหรือไม่ว่า เธอนะดำหมดทั้งตัวเลย”

คนเราหลาย ๆ คนก็มักเป็นอย่างควบในเรื่องนี้ คือ มองเห็นแต่จุดดำ หรือข้อผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าจุดดี ๆ หรือสิ่งดี ๆ ในตัวเขา ที่แย่กว่านั้น คนแบบนี้มักจะไม่ค่อยยอมมองดูตัวเอง จึงไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนที่เป็นสีดำมากกว่า และแย่กว่าจุดดำเล็ก ๆ ที่คนอื่นมีเสียอีก

คนเรานั้นไม่มีใครดีพร้อมหรอก ทุกคนต่างก็มีจุดบกพร่องและเรื่องไม่ดีเล็ก ๆ น้อย ๆ แซ่มอยู่ในตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่ตัวเรา ถ้าเขาเป็นคนดี การคบเขาก็เป็นเรื่องที่ถูกที่ควรแล้ว ส่วนข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น เมื่อสนิทชิดเชื้อพอที่จะเตือนกันได้ ก็คอยเตือนเขาให้ปรับปรุง ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของเพื่อนแท้

ดังนั้น จำไว้ว่า อย่าเพิ่งประเมินใครในแง่ร้ายจนกว่าจะได้รู้จักคน ๆ นั้นจริง ๆ เพราะอาจจะเสียโอกาสที่จะได้รู้จักคนดีที่สุดในชีวิตไปเลยก็ได้ ซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในชีวิตของเรา จะมีโอกาสเจอคนดี ๆ อย่างนั้นได้สักกี่ครั้งกันเชียว >>>





ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคหลุม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคหลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี



ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ประชุมกลุ่มเซอร์รา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ขอท่านได้เสนาอวิงวอนสำหรับทุกคนรอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน



สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังโรงเรียน บาริวัฑ์ ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรด้วยการปกมือจากพระสงฆ์



ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว่า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว่า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี



ประกาศศีลสมรส

นายดอมินิก ซาวิโอ ฌักภัทร กิตติวินิชนันท์ บุตรของ นายโยเซฟ นรเสฏฐ์ และ นางแบร์นาเด็ต มนสิชา กิตติวินิชนันท์ จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวกัญจนพร พุทธิพงษ์ปัทม์สร์ ธิดาของ นายจรัส และ นางประกอบ พุทธิพงษ์ปัทม์สร์ (ชาว จ.นครราชสีมา) ใน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 14.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดข้องสำหรับผู้สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยตัวก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าสู่พิธีสมรส

ปฏิทิน พิธีบูชาพอมพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤษภาคม 2024 สำหรับ	ผู้ออ
อาทิตย์ที่ 12 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ อุทิสแด่ ร็อน ค็ุยก็ - โรซา วัวย ทรัพย์เย็น สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิสแด่ โยเซฟ กิจ - อันนา ยู่เกียะ ทรัพย์เย็น	คุณบุญอิม ทักษาสตร์ วัด คุณวินิจ โรจนวงศ์
จันทร์ที่ 13 19.00 น.	พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา อุทิสแด่ มาริอา มัคคาเลนา คารณิ พุ่งสุกใส อุทิสแด่ มาริอา รัชนี ตั้งสังฆกรรม อุทิสแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	น.น. คุณกัญญา แซ่เอ็ง คุณอุมาพร
อังคารที่ 14 19.00 น.	ฉลอง น.มัทธียัส อัครสาวก โมทนาคุณพระ อุทิสแด่ มาริอา เจ็กั้ง ว่องวิทย์ อุทิสแด่ ยาขอบ สุเทพ แสงเทียน	คุณพิชัย - คุณเรวดี ลูก - หลาน น.น.
พุธที่ 15 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับ คุณภรรดา เจริญสุข อุทิสแด่ บีบีอานา เพลินพิศ สิทธิเดช อุทิสแด่ ชิสเตอร์อันนา ประภา - อันตน สุรศักดิ์ แจงเจริญ และ วิญญาณในไฟชำระ	น.น. คุณยาวภา สิทธิเดช คุณจารุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 16 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา อุทิสแด่ เทเรซา สุภาพร บุญแสนันท์ อุทิสแด่ มาริอา ละออง - คุณถั่ว ทองกระพันธ์ อุทิสแด่ โยเซฟ โสภณ เลหาชัยนันท์ อุทิสแด่ เปโตร ธีรเดช แก้วมังกร	คุณนงลักษณ์ คุณพรทิพย์ ทองกระพันธ์ ภรรยา - บุตร - ธิดา คุณพรทิพย์และครอบครัว
ศุกร์ที่ 17 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา อุทิสแด่ มาริอา ฟ้า - เปโตร ไข่ - เปโตร กนกโชติ มีแก้วตรี อุทิสแด่ มาริอา มณี งามสุขน อุทิสแด่ มาริอา สัมจีน เอื้อยะสมบูรณ์	คุณชมนาท สายชายเพ็ชร คุณสรกฤษ อารีพันธุ์ คุณแก้ว ยะนิล
เสาร์ที่ 18 19.00 น.	น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี อุทิสแด่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริอา อนงค์ - มาริอา กอเรตตี พิมพา ศรีประโมง อุทิสแด่ โยชาฟัด สานอม ศิริสุทธิ อุทิสแด่ อันนา กิมลั้ง ฮกซิว - มาริอา กิมเน้ย จิตต์กล้า	คุณวีราพร - คุณกสิณ คุณพงศ์สันต์ ศิริสุทธิ คุณพรทิพย์ แนบเนียน